

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 23/2, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đặc biệt là kiểm tra việc đốt lửa lần đầu bằng dầu tại tổ máy số 1. Cùng đi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Công Thương.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nghe Ban Quản lý dự án, tổng thầu, các nhà thầu thi công, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) báo cáo tiến độ thi công Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và đề xuất một số giải pháp

tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Theo PVN - chủ đầu tư dự án, đốt lửa lần đầu bằng dầu tại tổ máy số 1 là mốc tiến độ quan trọng của dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 trong năm 2022. Đến nay, tiến độ dự án đã đạt 88,75%, trong đó tiến độ thiết kế đạt gần 100%; mua sắm đạt gần 96%; thi công xây lắp đạt gần 88%; chạy thử đạt 26%. PVN quyết tâm chỉ đạo đạt các mốc tiến độ chính gồm: hòa lưới điện tổ máy số 1 vào ngày 30/4/2022, đốt than lần đầu vào ngày 16/6/2022 và phát điện thường mai tổ máy số 1 vào ngày 30/11/2022, phát điện tổ máy số 2 vào ngày 31/12/2022.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đề dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sớm hoàn thành và đi vào hoạt động,

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã và đang chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện tối đa về mọi mặt cho các đơn vị thi công từ công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án cũng như quá trình sản xuất sau này. Về các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý dự án, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện để bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra, trong đó phần đầu hòa lưới điện bằng dầu vào ngày 30/4/2022. Quá trình vận hành phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công, lắp đặt, chạy thử và vận hành Nhà máy; bảo đảm sức khỏe, chăm lo, hỗ trợ thỏa đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án; bảo đảm tốt an ninh trong và ngoài khu vực Nhà máy.

Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị thi công cần đánh giá đúng mức vai trò của lực lượng phụ trách về an toàn lao động, tổ chức giao ban hàng ngày, tăng cường kiểm tra tại tất cả các công đoạn, hệ thống bởi an toàn lao động là vấn đề vô cùng quan trọng, quyết định đến tiến độ dự án. Nếu rõ việc chú trọng trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xung quanh Nhà máy, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý dự án cần sớm có kế hoạch “phủ xanh” công trường Nhà máy.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đồng thời cho biết Tập đoàn và Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ nỗ lực hết sức, bố trí đủ nguồn lực, quyết tâm đạt được tiến độ hòa lưới điện tổ máy số 1 vào ngày 30/4/2022 và đưa toàn bộ Nhà máy vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra.

NGUYỄN THỜI

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đông chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

hội tại, các cơ sở giáo dục đã thực hiện linh hoạt kế hoạch giáo dục nhà trường và bảo đảm chương trình giáo dục theo kế hoạch. 100% cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình học kỳ I, năm học 2021 - 2022 trước ngày 16/1/2022, đồng thời thực hiện linh hoạt các phương án tổ chức dạy học bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Tất cả các cuộc thi, kỳ thi, hội thi đều được tổ chức thành công. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình theo Nghị quyết số 04-NQ/TU trong các cơ sở giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện nghiêm túc giảng dạy chính khóa, lồng ghép, tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hệ thống phòng học, phòng học bộ môn, các công trình phụ trợ được quan tâm đầu tư; tỷ lệ phòng học kiên cố ở các cấp học đạt từ 92% trở lên. Tổng kinh phí các địa phương, cơ sở giáo dục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông là 236,511 tỷ đồng. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ, giáo viên, người lao động đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đạt 99,1%. Học sinh từ 12 - 17 tuổi đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đạt tỷ lệ 99,41%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến chất lượng học sinh giỏi thời gian qua; khó khăn trong việc phân cấp quản lý đầu tư; tình hình tư tưởng cán bộ, giáo viên các cấp học; việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, nhất là ở các trường nhiều cấp học...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương và của tỉnh đối với lĩnh vực giáo dục. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện nghiêm nếp sinh hoạt đảng. Các đề án, chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt cần phải bám sát các nội dung, nắm được đối tượng thực hiện, tiến độ cụ thể để đón đầu các bộ phận triển khai bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống và giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

TỈNH ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quy hoạch chỉnh trang khu vực hai bên đường Hai Bà Trưng tại phường Đề Thám, phường Lê Hồng Phong và quy hoạch chi tiết nút giao thông Phúc Khánh, thành phố Thái Bình là 2 nội dung rất quan trọng. Đặc biệt là trong chỉnh trang đô thị để thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng thời, tạo trục hành lang giao thông, kiến trúc đô thị thông thoáng, đồng bộ. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ để đóng góp ý kiến, giải pháp chất lượng, là cơ sở để thành phố Thái Bình triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Sau khi lãnh đạo UBND thành phố báo cáo, các đại biểu

đã tập trung thảo luận đề án quy hoạch chỉnh trang khu vực hai bên đường Hai Bà Trưng tại phường Đề Thám, phường Lê Hồng Phong và quy hoạch chi tiết nút giao thông Phúc Khánh. Theo đó, trục đường Hai Bà Trưng có chiều dài hơn 1,3km, kéo dài từ đường Lý Bôn tới đường Lý Thường Kiệt, dự án có quy mô hơn 30ha. Đối với nút giao thông Phúc Khánh là vị trí giao thông quan trọng trong hệ thống giao thông của thành phố, là cửa ngõ từ quốc lộ 10 vào địa bàn đô thị Thái Bình, là đầu mối của các tuyến đường quan trọng như tuyến đường Hùng Vương kết nối với quốc lộ 10, đường đi cồn Vành... Việc quy hoạch và phát triển nút giao thông này có vai trò quan trọng trong giao thông kết nối và phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực vào cuộc của Thành ủy, UBND thành phố trong việc hoàn thiện đề án quy hoạch chỉnh trang khu vực hai bên đường Hai Bà Trưng tại phường Đề Thám, phường Lê Hồng Phong và quy hoạch chi tiết nút giao thông Phúc Khánh với chất lượng cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản đồng tình về chủ trương với các đề xuất của thành phố. Để phát triển thành phố Thái Bình ngày càng văn minh, hiện đại thì phải có các nút giao hiện đại, với các luồng giao thông đi các hướng được phân bố một cách khoa học, hợp lý, thuận tiện. Vì vậy, quy hoạch chi tiết nút giao thông Phúc Khánh cần phải được đầu tư xây dựng hiện đại, với cảnh quan xứng tầm ở

lỗi trung tâm quan trọng của thành phố. Việc cải tạo phải có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu cho phát triển giao thông của thành phố, của tỉnh trong tương lai dài. Do đó, việc lựa chọn phương án triển khai thực hiện phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn.

Về đề án quy hoạch chỉnh trang khu vực hai bên đường Hai Bà Trưng tại phường Đề Thám, phường Lê Hồng Phong, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc chỉnh trang đường Hai Bà Trưng sẽ góp phần giảm mật độ giao thông cho tuyến đường Lê Lợi, qua đó phát triển xu hướng đi bộ trên vỉa hè của người dân. Để đó án có tính khả thi cao, đối với các công trình tâm linh, kiến trúc đặc trưng cổ, cần cố gắng giữ lại để thu hút khách tham quan. Việc chỉnh trang tuyến đường phải làm tốt công tác tái định cư tại chỗ cho người dân. Thay vì người dân phải di dời khu cũ chật hẹp, thiếu hạ tầng, không bảo đảm chuẩn

thì được chuyển sang một khu vực mới với đường nội bộ và hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn của đô thị mới. Thành phố cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, bố trí một khu đô thị mới phục vụ tái định cư tại chỗ, việc bố trí các vị trí phải bảo đảm tính tương đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, cần phải xây dựng tuyến đường đi bộ kết hợp thương mại, dịch vụ văn minh, tạo diện mạo mới cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Cùng với đó, lưu ý thành phố cần nghiên cứu, xem xét xây dựng các cầu vượt tuyến đường Hai Bà Trưng theo nhu cầu thực tế nhưng phải bảo đảm mỹ quan và các điều kiện liên quan. Đồng thời đề nghị thành phố trên cơ sở các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện đề án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

THAM MƯU BAN HÀNH QUY CHẾ...

(Tiếp theo trang 1)

Hội đồng báo cáo làm rõ thêm về kết quả giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia dự thảo quy chế hoạt động của các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thái Bình.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thái Bình đánh giá cao các ý kiến tham luận, trách nhiệm của các đồng chí thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu bổ sung nội dung của Tổ giúp việc Hội đồng và nghiên cứu, bổ sung giới hạn về thời gian thực hiện quy trình thẩm định phương án giá đất nhằm bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ; giao cơ quan thường trực của Hội đồng là Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, đón đầu thực hiện quy chế. Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc phát sinh cần phải sửa đổi quy chế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thái Bình yêu cầu các thành viên tổng hợp đề báo cáo Hội đồng và UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh.

Tiêm 33.040 liều vắc-xin đợt 39

Với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa” trong tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đợt 39, Thái Bình sẽ tổ chức tiêm 33.040 liều vắc-xin. Thời gian tiêm từ ngày 26/2 - 2/3, tiêm cả thứ bảy và chủ nhật. Mục tiêu của đợt 39 là tiêm mũi nhắc lại (vắc-xin AstraZeneca) đúng đối tượng, đúng quy định, đúng tiến

độ, tránh lãng phí và bảo đảm an toàn tiêm chủng cho 100% các mũi tiêm. Ngoài các cơ sở y tế sẽ tổ chức tiêm tại các doanh nghiệp bảo đảm đủ các điều kiện tiêm chủng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao, Sở Y tế đề nghị các địa phương, đơn

vị tiêm chủng cần thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Trong quá trình tổ chức tiêm, chú ý bố trí các khu vực: đón tiếp, tiêm, theo dõi sau tiêm và khu vực cách ly tạm thời đối với trường hợp nghi mắc; thực hiện phân luồng theo nguyên tắc một chiều.

HOÀNG LANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT XÔ GAS Trao tặng 500 kit test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2

Sáng ngày 23/2, Công ty Cổ phần Việt Xô gas phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Quang Hưng Phát, Công ty Cổ phần Prima, Công ty Cổ phần Hoàng Tân tổ chức trao tặng 500 kit test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho xã Phú Xuân và phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình). Trong đó, trao tặng xã Phú Xuân 300 kit test nhanh, phường Phú Khánh 200 kit test nhanh.



Trao tặng 300 kit test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình).

Như vậy, từ đầu năm đến nay Công ty Cổ phần Việt Xô gas đã trao tặng trên 2.000 kit test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là việc làm thiết thực, ý

nghĩa và rất kịp thời của Công ty trong thời điểm nhiều phương tiện, vật tư y tế phòng, chống dịch còn thiếu, góp phần cùng các địa phương trong tinh quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn và

đẩy lùi dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

BẢO AN

Ra mắt tổ hợp tác đan ghế nhựa

Sáng ngày 23/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình và Hội Liên hiệp Phụ nữ

xã Vũ Đông tổ chức ra mắt tổ hợp tác đan ghế nhựa. Đây là hoạt động chào mừng 112 năm



Các thành viên tổ hợp tác đan ghế nhựa xã Vũ Đông.

quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022).

Tổ hợp tác đan ghế nhựa xã Vũ Đông có 13 thành viên ban đầu, chuyên đan ghế nhựa giá mây xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tổ hợp tác làm cầu nối trong việc chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật đan ghế nhựa; tìm thị trường tiêu thụ nhằm giảm thiểu rủi ro trong sản xuất.

Tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp của phụ nữ đang là hướng hoạt động hiệu quả được các cấp hội phụ nữ nhân rộng. Bên cạnh việc góp phần phát triển kinh tế, tạo ra chuỗi giá trị, những mô hình này còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của chị em phụ nữ.

KUẬN PHƯƠNG

HƯNG HÀ Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 23/2, huyện Hưng Hà họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, số ca mắc và nghi mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Hưng Hà gia tăng, đặc biệt là mức độ lây lan cao trong các doanh nghiệp và trường học. Trước tình hình đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các xã, thị trấn, kiểm tra việc quản lý F0, F1 tại nhà. Trong các doanh nghiệp kiểm tra sử dụng quỹ phúc lợi để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của công nhân và người lao động. Chế độ dinh dưỡng cho công nhân như tăng cường vitamin C, hoa quả trong các bữa ăn ca, không ăn tập trung, nếu ăn tập trung thì phải chia ca. Đồng thời, động viên các doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp an toàn với Covid-19 và duy trì không để đứt gãy chuỗi sản xuất.

Đối với các trường học, tập trung kiểm tra việc xây dựng các văn bản, kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị. Xây dựng được các phương án dạy học trực tuyến trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học không để gián đoạn, bảo đảm được nhiệm vụ năm học.

Huyện cũng chuẩn bị nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường các nguồn lực xã hội hóa để trang bị thiết bị vật tư y tế cho các xã, thị trấn chủ động phòng, chống dịch. Kêu gọi, tuyên truyền các hộ gia đình, công nhân tự nguyện đi xét nghiệm Covid-19 để kịp thời phát hiện, không mang mầm bệnh lây lan cho cộng đồng. Tăng cường các biện pháp chữa, điều trị và chuyển viện kịp thời, hạn chế thấp nhất không để xảy ra tử vong do dịch Covid-19. Cấp ủy, chính quyền kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần các lực lượng y tế trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

TRÚC LÀNH (Đài THTT Hưng Hà)

Trao kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà vừa tổ chức trao kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Nguyễn Thị Dịu, thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô.

Chị Nguyễn Thị Dịu là mẹ đơn thân, cuộc sống càng thêm khó khăn khi chị vừa chăm lo bố mẹ già yếu vừa nuôi con bị bệnh não ung thủy. Ngôi nhà của chị đang ở đã xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm an toàn. Để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình chị Dịu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Công ty Bảo Việt Thái Bình hỗ trợ 30 triệu đồng giúp gia đình chị Dịu xây dựng nhà ở; đồng thời, phát động hội viên phụ nữ, bà con trong thôn chung tay giúp đỡ ngày công, vật chất để ngôi nhà sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

THANH THUY

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Tính từ ngày 10/11/2021 đến nay, Thái Bình đã ghi nhận 21.596 ca mắc Covid-19. Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 23/2, toàn tỉnh có 910 trường hợp F1 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại các bệnh viện, cơ sở tư dưỡng, điều trị Covid-19 tuyến tỉnh, tuyến huyện đang thu dưỡng, điều trị 986 bệnh nhân. Tính đến 17 giờ sáng 23/2, Thái Bình đã thực hiện tiêm 3.075.569 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THÔNG BÁO

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức đã hoàn thành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định của Điều 26 Luật Đấu giá tài sản.

- Tên doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức:
- Địa chỉ trụ sở: Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Chi nhánh: Không
- Văn phòng đại diện: Không
- Giấy đăng ký hoạt động số: 02/TP-ĐKHĐ
- Ngày cấp: 14/1/2018 (cấp lần đầu); 18/02/2022 (đăng ký thay đổi lần thứ nhất).
- Nơi đăng ký hoạt động: Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.
- Họ và tên chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức: Phạm Văn Hoàng.
- Số chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức: 141/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 9/4/2011.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Chỗ ở hiện nay: Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 0789220277.

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN MINH ĐỨC